

บ็กร.ร.ยออดิตกทม.ร็ไทร์เพ็ยบ เล็งบรรรจ 24ผอ.สพท.แทนเก็ยณ

นำเสนอเมือ : 23 ก.ค. 2558

บ็กร.ร.ยออดิตกทม.ร็ไทร์เพ็ยบ เล็งบรรรจ 24ผอ.สพท.แทนเก็ยณ

เมือวันที่ 22 กรกฎาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ดเผยว่ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังสำรวจบัญชีโยกย้ายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยบ็นี้บ็มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่เก็ยณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ 24 ราย ซึ่งบ็นี้ สพฐ.ทำเร็วกว่ปกติ เพราะมีผู้บริหารที่สอบขึ้นบัญชี และรอบรรจแต่งตั้งไว้แล้ว จึงเร่งดำเนินการเพื่อเร่งบรรจทดแทน ทำให้การบริหารงานในเขต พื้นที่ต่างๆ ต่อเนื่อง ไม่ขาดชวง คาดว่จะบรรจแต่งตั้งได้ทันทีไม่เกินเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน นอกจากนี้ จะพิจารณาโยกสลับในเขตพื้นที่ที่เกิดปัญหาในคราวเดียวกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิธิภาพมากที่สุด โดยพิจารณาจากเหตุผลหลักๆ ประการแรก เป็นความประสงค์ของผู้บริหารเขตพื้นที่ที่จะชวยตัวเอง อาทิ ยายกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น อีกเหตุผลคือ โยกย้ายเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือย้ายเพื่อแก้ปัญห อาทิ ทำงานมาหลายปี แต่ไม่มีผลงานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างชัดเจน การทำงานไม่กระเดื่อง หรือมีปัญหากับคนในพื้นที่ หรือบุคลากร ซึ่งในกลุมนี้มี 4-5 เขต และอาจจะต้องโยกย้ายเพื่อให้งานเดินหนาดต่อไปได้

"ส่วนการบรรจแต่งตั้งทดแทนอัตราเก็ยณในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเขตพื้นที่ ซึ่งขณะนี้น่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการ" นายกลมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขตพื้นที่ที่ผู้อำนวยการ สพท.เก็ยณ มีดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพป.ยโสธร เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.เลย เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 2 สพป.สมุทรสาคร สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 13 (ตรัง-กระบี่), สพม.3 (นนทบุรี-อยุธยา) สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) สพม.25 (ขอนแก่น) สพม.27 (ร้อยเอ็ด) และ สพม.29 อุบลราชธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนยออดนิยมในเขตกรุงเทพฯที่เก็ยณ มีดังนี้ โรงเรียน (ร.ร.) สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.โยธินบูรณะ (สุวรรณสุทธาราม) ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ร.ร.วัดมกุฏกษัตริย์ ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ร.ร.นวมินทราชูติพิทยาคม รัชมังกลาภิเชก ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม ร.ร. นวมินทราชูติบัณฑิตยเดชา ร.ร.นวมินทราชูติศ เดเรียนอุดมมโนมเกล้า และ ร.ร.บัณฑิตยเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)